

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦY CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026**

1. Tóm tắt lý lịch của bản thân

- Họ và tên: ĐINH NGỌC CHIẾN Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1978
- Quê quán: xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
- Thường trú: Tổ 1, khu Hai Giếng 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Kết quả hoạt động của HĐND Thành phố Cẩm phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong suốt nhiệm kỳ qua tôi luôn được các đồng chí lãnh đạo và các cô bác, anh chị cử tri giúp đỡ, tạo điều kiện nên kết thúc nhiệm kỳ, tôi đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố (Từ tháng 7/2018 đến nay) bản thân tôi đã hết sức cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tích cực, chủ động cùng với tập thể lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn thành phố triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND đề ra; tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của đất mỏ, đang từng bước khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về vị trí, kinh tế, chính trị để đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị xã hội luôn ổn định; tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; phát triển kinh tế gắn với phát triển con người, văn hóa và an sinh xã hội; Quốc phòng an ninh được tăng cường; chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Cẩm Phả đã không ngừng phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị vùng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GRDP) đạt trên 13%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu còn 0,11%. Tổng thu ngân sách nhà nước phân tỉnh giao địa phương thực hiện 5 năm (2015-2020) đạt trên 4.700 tỷ đồng, năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt năm 2020, tổng thu ngân sách của Thành phố đạt 12.000 tỷ đồng, chiếm trên 30% tổng số thu nội địa của Tỉnh; Thu ngân sách tỉnh giao địa phương đạt gần 1.600 tỷ đồng. Tích cực thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, triển khai các dự án lớn mang tính động lực như: Vin Group, Sungrup, Hoa Lợi Đạt... Tiêu biểu, Cẩm Phả đã “bứt phá” 3 năm (2017, 2018 và 2020) dẫn đầu chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương - DDCI Quảng Ninh.

3. Nội dung Chương trình hành động

Được cơ quan Văn phòng HĐND&UBND thành phố giới thiệu, được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ thành phố hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cấp ủy, chính quyền, MTTQ thành phố; cử tri và nhân dân thành phố.

Thành phố Cẩm Phả chúng ta đang dần khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là thành phố công nghiệp lớn nhất tỉnh với nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội với 5 điều kiện địa lý, tự nhiên đặc sắc riêng có đó là: (1) Là trung tâm kết nối giữa thành phố Hạ Long và Khu kinh tế Vân Đồn; (2) Là trung tâm lớn nhất cả nước về khai thác,

chế biến và tiêu thụ than, chiếm hơn 70% trữ lượng than sạch của tỉnh Quảng Ninh; (3) Có 73 km đường biển, có cảng Hòn Nét - Con Ong và Cảng nước sâu Cửa Ông; (4) Có Vịnh Bái Tử Long gồm nhiều giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học, địa chất và cảnh quan; (5) Có nguồn nước khoáng đa dạng bao gồm nguồn nước khoáng đóng chai và nguồn khoáng nóng phục vụ trị liệu rất quý hiếm. Cùng với đó là các giá trị lịch sử văn hóa như: Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên; Cụm di tích ghi dấu ấn truyền thống đấu tranh cách mạng, đỉnh điểm là cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ vùng lên đấu tranh với bọn chủ mỏ về sự đàn áp, yêu sách tăng lương, giảm giờ làm (*gồm quần thể các công trình và Khu di tích lịch sử quốc gia Bắc Hồ về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959, Quảng Trường 12/11, khu di tích Vũng Đục...*).

Hiện nay, thành phố Cẩm Phả nói chung và phường Cẩm Đông nói riêng đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cẩm Đông lần thứ XII. Những năm qua kinh tế - xã hội đã có bước phát triển mới. Song, chúng ta cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề an ninh phi truyền thống, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang tác động không nhỏ đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội...đây là những vấn đề tôi luôn quan tâm, trăn trở. Vì vậy, nhiệm vụ thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền phải tập trung, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng, chủ động, sáng tạo với trách nhiệm cao nhất để đạt được mục tiêu đến **năm 2025 Thành phố trở thành Đô thị loại I**. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu hành động sau:

Thứ nhất: Thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; dành nhiều thời gian xuống cơ sở, địa bàn khu dân cư, tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến tham gia, đóng góp, đề đạt nguyện vọng chính đáng của cử tri, của nhân dân nơi mình ứng cử và cử tri trong toàn thành phố; phản ánh trung thực kịp thời các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền và tại các kỳ họp HĐND, đồng thời sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc các cơ quan giải quyết đến cùng các kiến nghị bức xúc của cử tri và trả lời cử tri kịp thời.

Thứ hai: Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND thành phố, đảm bảo việc ban hành các biện pháp và vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng; giảm các tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Thứ tư: Chủ động tham mưu cho HĐND tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy dân chủ trong các kỳ họp HĐND, tăng cường chất vấn, giải quyết những vấn đề theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thứ năm: Với chức vụ hiện nay là Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Tôi sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, việc khó bằng những công việc, sản phẩm cụ thể, định lượng, kiểm đếm được và có chiều sâu, theo đúng phương châm **“Rõ người - Rõ việc - Thực chất - Hiệu quả”**. Trọng tâm là tuyên truyền, tham gia xây dựng, triển khai có hiệu quả **06 Đề án** chiến lược trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đề ra. Tiếp tục chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Tích cực mời gọi, thu hút các nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sớm triển khai các dự án động lực trên địa bàn thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng; chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu bản thân tôi tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức, nhất là rèn luyện bản lĩnh để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố.

Cuối cùng, tôi xin được cảm ơn UBMTTQ Thành phố, lãnh đạo phường Cẩm Đông đã tổ chức cho tôi được gặp gỡ tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử, cảm ơn các quý vị đại biểu, đặc biệt cảm ơn các cô bác, anh chị cử tri đã đến tham dự và lắng nghe phần trình bày của tôi, xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các cô bác, anh chị, cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn./.

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI VIẾT CTHĐ



Đinh Ngọc Chiến